



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง  
เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเสากี่ หมู่ที่ ๕  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอคอง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประมูลจ้าง-  
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเสากี่ หมู่ที่ ๕ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ราคากลาง ๓,๐๒๒,๐๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุง้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้ง  
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่  
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล  
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นพันบาทถ้วน)  
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน  
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง เชื่อถือ
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศ  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการ  
รับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  - ๖.๑ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายการรับจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  - ๖.๒ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ  
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  - ๖.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า  
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๗. การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ  
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับและกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์การบริหาร-  
ส่วนตำบลเมืองคองขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา..๑๐.๐๐..น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาที่ทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิด และ/หรือจะยกเป็นข้ออ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (ที่ว่าการอำเภอคง ชั้น ๒) และกำหนดเสนอราคา วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.

ผู้ใดสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ -๑,๐๐๐.-บาทได้ที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ระหว่างวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐-๔๔๔๖-๙๒๖๒ ต่อ ๒ หรือสืบค้นทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง [www.khongcity.go.th](http://www.khongcity.go.th) , เว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา [www.koratdla.go.th](http://www.koratdla.go.th) และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)



(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

หมายเหตุ ผู้มาขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องนำเอกสารประกอบการมาแสดง หากไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการแทน